

# การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

## บันทึก

จาก อหง.

เรื่อง การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
สำหรับสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเนื่องจาก  
เกษียณอายุทางเลือก ปี 2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566

เรียน

ผู้เกษียณอายุทางเลือก ประจำปี 2566

ฝ่ายบริหารการเงิน (อหง.) ขอแจ้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กส-กฟผ.) ที่จะเกษียณอายุทางเลือกในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เกี่ยวกับการขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

### 1. ทางเลือกในการรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมี 3 ทางเลือก ดังนี้

#### (1) รับเงินกองทุนทั้งหมด (แบบ กส-กฟผ.11/1)

สำหรับทางเลือกนี้ สมาชิกที่เกษียณอายุทางเลือกจะสิ้นสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ กส-กฟผ. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสถาบันการเงินที่สมาชิกได้แสดงความจำนงไว้ โดยสมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินเรียกเก็บตามอัตราที่แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สถาบันการเงินที่สามารถเลือกรับเงินและอัตราค่าธรรมเนียม

สถาบันการเงิน	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/รายการ)	
	กรุงเทพฯ/ปริมณฑล	ต่างจังหวัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ.	ไม่เสียค่าธรรมเนียม	
ธนาคารกรุงไทย	ไม่เสียค่าธรรมเนียม	10 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท อัตรา 10 บาทต่อรายการ	

สำหรับวันคำนวณจำนวนหน่วย (Trade date) จะเป็นวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 โดยมีกำหนดการจ่ายเงินให้ตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกเลือกไว้ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 กำหนดการจ่ายเงินกองทุน

นโยบายที่สมาชิกเลือก	กำหนดการจ่ายเงิน
กรณีมีเฉพาะสัดส่วนนโยบายตราสารหนี้ และ/หรือ นโยบายตราสารทุน	วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
กรณีมีสัดส่วนนโยบายอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ	วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566
กรณีมีสัดส่วนนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ แบบอิงดัชนี	วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ : กรณีสมาชิกเลือกลงทุนหลายนโยบาย สมาชิกจะได้รับเงินในวันเดียวกันทุกนโยบาย โดยถือวันของนโยบายที่จ่ายเงินหลังสุดเป็นวันที่สมาชิกได้รับเงิน

## (2) รับเงินจากกองทุนเป็นงวด (แบบ กส-กฟผ.15)

สำหรับทางเลือกนี้ สมาชิกที่เกษียณอายุทางเลือดยังคงมีสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนต่อไปและเงินของสมาชิกจะถูกนำไปลงทุนต่อเช่นเดิม โดยไม่ต้องจ่ายเงินสะสม และ กฟผ. ไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และสมาชิกยังมีสิทธิเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนและยังคงได้รับผลตอบแทน (กำไร/ขาดทุน) จากการลงทุน

สมาชิกที่เลือกทางเลือกนี้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป จะสามารถรับเงินก้อนแรกหรือรับเงินงวดแรกได้เมื่อมีอายุการเป็นสมาชิกกองทุนต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป

สมาชิกที่เลือกทางเลือกนี้สามารถเลือกรับเงินก้อนแรกและรับเงินเป็นงวด (สำหรับเงินก้อนแรกจะรับหรือไม่ก็ได้) และ กส-กฟผ. จะโอนเงินก้อนแรกเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกได้แสดงความจำนงไว้ โดยสมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินเรียกเก็บตามตารางที่ 1 ในทางเลือกที่ (1) และกองทุนจะมีกำหนดการจ่ายเงินตามรายละเอียดในตารางที่ 2 ในทางเลือกที่ (1)

สำหรับทางเลือกนี้ สมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับการรับเงินจากกองทุนเป็นงวดแก่บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิก จำนวน 500 บาท (ชำระครั้งแรกครั้งเดียว) โดยสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน เพื่อจะนำข้อมูลและสำเนาใบนำฝาก (Pay-in Slip) ไปใช้ในระบบแจ้งความจำนงขอรับเงินกองทุนต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิกจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. Mobile Application ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (Krungthai NEXT) โดยระบุรหัสการชำระเงิน 5349 (ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีหรือรับเงินเป็นงวดโดย KTAM)

2. ฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามสำเนาใบนำฝากค่าธรรมเนียม โดยชำระเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ ชื่อบัญชี บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย เลขที่บัญชี 153-6-11210-0

สำหรับการรับเงินจากกองทุนเป็นงวดในครั้งถัดไป ทั้งกรณีการขอรับเงินเป็นงวด การขอรับเงินบางส่วน หรือการขอรับเงินออกทั้งหมด (ซึ่งหมายถึงการยกเลิกการรับเงินจากกองทุนเป็นงวด) จะมีค่าธรรมเนียมรายงวดในอัตรางวดละ 100 บาท โดยบริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิกจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากเงินงวดที่ขอรับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิกจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ

## (3) คงเงินทั้งหมดไว้ในกองทุน (แบบ กส-กฟผ.14)

สำหรับทางเลือกนี้ สมาชิกที่เกษียณอายุทางเลือดยังคงมีสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนต่อไปและเงินของสมาชิกจะถูกนำไปลงทุนต่อเช่นเดิม โดยสมาชิกไม่ต้องจ่ายเงินสะสม และ กฟผ. ไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน และสมาชิกยังมีสิทธิเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนและยังคงได้รับผลตอบแทน (กำไร/ขาดทุน) จากการลงทุนเช่นเดียวกับทางเลือกที่ (2)

สมาชิกที่เลือกทางเลือกนี้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับการคงเงินทั้งหมดไว้ในกองทุนแก่บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิก จำนวน 500 บาทต่อปี สำหรับทุกปีที่ยังคงเงินไว้ (ชำระภายในเดือนกันยายน) โดยสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมครั้งแรกให้เรียบร้อยก่อน เพื่อจะนำข้อมูลและสำเนาใบนำฝาก (Pay-in Slip) ไปใช้ในระบบแจ้งความจำนงขอรับเงินกองทุนต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิกจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ส่วนในปีต่อ ๆ ไป บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิกจะมีหนังสือแจ้งเตือนการจ่ายค่าธรรมเนียมไปยังสมาชิก เมื่อสมาชิกชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว จะต้องส่งหลักฐานการชำระเงินให้บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิก ทาง e-mail ที่ member.pvd@ktam.co.th โดยมีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียม 2 ช่องทาง เช่นเดียวกับทางเลือกที่ (2)

ทั้งนี้ หลังจากการปิดระบบแจ้งความจำนงขอรับเงินกองทุน หากสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงการรับเงินจากกองทุนเป็นงวดหรือรับเงินออกทั้งหมด สมาชิกจะต้องยื่นเอกสารการเปลี่ยนแปลงให้กองทุน (ห้อง 226 อาคาร ท.100)



## 2. วิธีการแจ้งความจำนงขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สามารถแจ้งความจำนงได้ที่เว็บไซต์ <https://providentfund.egat.co.th> โดย กส-กฟผ. จะจัดให้มีการบรรยายในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เพื่ออธิบายการเข้าใช้งานระบบให้สมาชิกได้รับทราบ ทั้งนี้ สมาชิกที่เกษียณอายุทางเลือกสามารถแจ้งความจำนงขอรับเงินกองทุนได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 จนถึงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น.

เมื่อสมาชิกได้แจ้งความจำนงขอรับเงินกองทุนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีการแจ้งยืนยันข้อมูลผ่านทาง e-mail ของสมาชิกโดยอัตโนมัติทุกครั้ง โดยสมาชิกมีสิทธิเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวและจะถือการแจ้งข้อมูลครั้งสุดท้ายเป็นการแสดงเจตนาของสมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกจะได้รับหลักฐานยืนยันข้อมูลเป็นไฟล์ PDF ผ่านทาง e-mail ของสมาชิกในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 และขอให้สมาชิกดาวน์โหลดไฟล์ PDF ยืนยันข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

## 3. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้เกษียณอายุทางเลือกที่แจ้งความประสงค์รับเงินกองทุนทั้งหมด หรือขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด หรือขอคงเงินทั้งหมดไว้ในกองทุน จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากเงินกองทุนทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 223) ยกเว้นกรณีสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกกองทุนต่อเนื่องไม่ถึง 5 ปี

ทั้งนี้ ทั้งนี้ เมื่อผู้เกษียณอายุทางเลือก มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว ในปีภาษีใดที่สมาชิกรับเงินจากกองทุนตั้งแต่สามหมื่นบาทขึ้นไป บุตรของสมาชิกไม่สามารถนำค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่กลดหย่อนภาษีในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีนั้นได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดา มารดาของสามีหรือภริยา ของผู้มีเงินได้ตามมาตรา 47(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร

## 4. รายงานส่วนของสมาชิกกรณีเกษียณอายุ

สมาชิกที่เกษียณอายุทางเลือกสามารถเรียกดูหรือพิมพ์รายงานส่วนของสมาชิกกรณีเกษียณอายุของตนเอง ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการยื่นภาษีทางเว็บไซต์ <https://retirement.egat.co.th> ในหัวข้อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” โดยจะต้องเปิดผ่าน Browser Google Chrome เท่านั้น ทั้งนี้ สมาชิกต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบในขณะที่ยังเป็นพนักงาน กฟผ. โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและ e-mail ที่ไม่ใช่ e-mail ของ กฟผ. เช่น ...@gmail.com หรือ...@hotmail.com ฯลฯ (รายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์ระบบสามารถศึกษาได้ที่ <https://retirement.egat.co.th>)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสมคิด สอนอุไร)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน

ฝ่ายบริหารการเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

รับเงินกองทุนทั้งหมด

โทร. 65575 (WFA) 08-4464-1494 , 65534 (WFA) 08-9447-5545 , 65535 (WFA) 08-5225-0482

รับเงินจากกองทุนเป็นงวดหรือคงเงินทั้งหมดไว้ในกองทุน

โทร. 65577 (WFA) 08-5480-3579 , 65537 (WFA) 08-4246-5966 , 65532 (WFA) 09-1883-7387